



Trung học Phổ thông

Các chương trình trường chúng tôi dành cho học sinh từ Lớp 10 đến Lớp 12 được thiết kế để hậu thuẫn các em chuyển tiếp thành công vào thế giới bên ngoài cổng trường chúng tôi.

Trong khuôn khổ học tập chặt chẽ và hỗ trợ mạnh mẽ, đội ngũ giáo viên trường chúng tôi thách thức học sinh vượt ra ngoài những gì các em cảm thấy thoải mái, rèn luyện lòng can đảm và tự tin để làm chủ những thách thức hầu học lên cao, làm việc và sinh sống. Chúng tôi coi trọng tư duy phê phán cùng tính độc lập và phấn đấu để xây dựng lòng tự tin của tất cả học sinh trường chúng tôi, đây là yếu tố quan trọng đối với an sinh của những người trẻ chuyển từ thiếu niên thành thanh niên.

Trong suốt bậc Trung học Phổ thông, an sinh cá nhân của từng học sinh là trách nhiệm của Người dìu dắt (Mentor) của các em. Người dìu dắt và học sinh có mối quan hệ mật thiết với nhau và những vấn đề có thể ảnh hưởng đến đà tiến bộ và an sinh của các em. Họ dành thời giờ cho học sinh mỗi ngày, giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về các sở thích cá nhân, hoàn cảnh cá nhân, điểm mạnh, điểm yếu và quá trình học tập.

Học sinh Trung học Phổ thông được khuyến khích tiếp tục tham gia vào các hoạt động đa dạng đi đôi với giáo trình dành cho các em. Đặc biệt trong những năm cuối bậc giáo dục phổ thông của mình, điều cực kỳ quan trọng là những người trẻ duy trì thế cân bằng lành mạnh giữa công-việc-cuộc-sống.

Ngoài chương trình VCE, trường chúng tôi cũng giảng dạy chương trình Tú tài quốc tế (IBDP), trình độ học vấn uy tín nhất để được nhập học đại học và được các trường đại học hàng đầu thế giới công nhận rộng rãi. Cách đây ba mươi lăm năm, trường chúng tôi trở thành trường đầu tiên tại bang Victoria và trường thứ nhì tại Úc bắt đầu giảng dạy IBDP. Kể từ đó, học sinh theo học Chương trình này ngày càng đông, với gần một phần ba học sinh Lớp 12 niên khóa 2016 đã chọn IBDP là liên thông các em ưa chuộng để học lên đại học. Các môn học phong phú và đội ngũ giáo viên trình độ cao và tận tâm của cả chương trình VCE lẫn IBDP đảm bảo học sinh trường chúng tôi được hỗ trợ và dạy kèm tốt nhất có thể.